

Số: 130/BC-UBND

Đồng Hới, ngày 27 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 và những giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2022

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2022. Trong những tháng đầu năm, mặc dù dịch covid-19 trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp, giá xăng dầu, nguyên nhiên vật liệu tăng cao... làm ảnh hưởng hầu hết đến các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội và ảnh hưởng lớn đến công tác thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước (NSNN). Song với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, sự cố gắng, nỗ lực của các phòng, ban, đơn vị, xã phường và của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, cùng với sự phối hợp của các cơ quan trong hệ thống chính trị đã tích cực thực hiện nhiều giải pháp tăng cường quản lý thu, phân bổ, sử dụng NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ cấp thiết... góp phần quan trọng trong khống chế, kiểm soát dịch bệnh, từng bước phục hồi và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân, duy trì ổn định kinh tế.

Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo kết quả ước tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2022. Cụ thể như sau:

I. Kết quả đạt được:

1. Về thu ngân sách thành phố: (có phụ lục chi tiết số 01 kèm theo).

Tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố thực hiện 6 tháng đầu năm đạt 2.602,31 tỷ đồng, đạt 143,1% so với dự toán tỉnh giao và 142,8% thành phố giao, bằng 256,5% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó: Thu trong cân đối (trừ thu tiền sử dụng đất) thực hiện 181,3 tỷ đồng đạt 53,4% dự toán tỉnh giao và 52,8% dự toán thành phố giao. Trong đó:

- Thu doanh nghiệp nhà nước địa phương: Thực hiện 4,1 tỷ đồng, đạt 74,7% so với dự toán của tỉnh và thành phố giao, bằng 69,6% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

- Thu thuế công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh: Thực hiện 35,5 tỷ đồng, đạt 48,7% dự toán tỉnh giao và 47,4% dự toán thành phố giao, bằng 99,9% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

- Thu tiền sử dụng đất: Thực hiện 2.420,9 tỷ đồng đạt 163,7% so với dự toán tỉnh và thành phố giao, bằng 306,4% so với thực hiện cùng kỳ năm 2021. Khoản thu này đạt và vượt dự toán giao là do khoản thu nộp tiền sử dụng đất của các dự án khu đô thị mới như Bảo Ninh 1 và Bảo Ninh 2 và một số khu vực khác.

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Thực hiện 1,8 tỷ đồng, đạt 37,6% so với dự toán tỉnh và 37,2% dự toán thành phố giao, bằng 91,4% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

- Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: Thực hiện 1,7 tỷ đồng, đạt 97,8% dự toán tính và thành phố giao, bằng 583,6% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.
- Lệ phí trước bạ: Thực hiện 69,7 tỷ đồng, đạt 44,4% dự toán tính và thành phố giao, bằng 88,0% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.
- Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước: Thực hiện 10,07 tỷ đồng, đạt 80,6% dự toán tính giao và đạt 77,9% dự toán thành phố giao, bằng 25,8% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.
- Thuế thu nhập cá nhân: Thực hiện 44,9 tỷ đồng, đạt 73,7% dự toán tính và thành phố giao, bằng 99,1% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.
- Thu phí và lệ phí: Thực hiện 6,6 tỷ đồng, đạt 81,4% dự toán tính giao và 72,5% dự toán thành phố giao, bằng 85,9% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.
- Thu tại xã: Thực hiện 0,18 tỷ đồng, đạt 10,1% dự toán tính giao và 9,7% dự toán thành phố giao, bằng 7,1% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.
- Thu khác ngân sách: Thực hiện 6,4 tỷ đồng, đạt 47,4% dự toán tính và thành phố giao, bằng 97,3% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

1. VỀ CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ: (CÓ PHỤ LỤC CHI TIẾT SỐ 02 KÈM THEO).

1.1 Chi trong dự toán:

Chi ngân sách trên địa bàn cơ bản đảm bảo theo dự toán được giao. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 6 tháng ước thực hiện 681,2 tỷ đồng, đạt 45,9% dự toán giao. Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: Ước thực hiện 156,8 tỷ đồng (không bao gồm chi đầu tư phát triển từ nguồn ngoài dự toán) đạt 43,7% dự toán giao. Việc giải ngân nguồn vốn đầu tư phát triển được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo theo quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư qua Kho bạc Nhà nước. Đối với các nguồn vốn từ quỹ đất thực hiện điều hành công tác giải ngân phù hợp với tiến độ thu ngân sách.

- Chi thường xuyên:

Trong 6 tháng đầu năm 2022, ước thực hiện 264,8 tỷ đồng, đạt 53,9% dự toán giao. Nhìn chung các khoản chi ngân sách được thực hiện theo dự toán được giao, tiếp tục thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công.

- Chi dự phòng: Trong 6 tháng đầu năm 2022, ước thực hiện 8,6 tỷ đồng, đạt 45% dự toán giao.

- Chi bổ sung cho ngân sách xã, phường: Ước thực hiện 36,8 tỷ đồng, đạt 100% dự toán giao.

1.2 Chi ngoài dự toán:

Tổng chi ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 là 214,9 tỷ đồng, trong đó chi từ nguồn tỉnh bổ sung có mục tiêu là 37,1 tỷ đồng đạt 100% số phải cấp, chi chuyển nguồn ngân sách năm 2021 sang năm 2022 là 177,7 tỷ đồng đạt 32,7% so với số chuyển nguồn. Các khoản chưa thanh toán sẽ thực hiện thanh toán giải ngân trong 6 tháng cuối năm 2022.

Tóm lại, kết quả thu ngân sách trên địa bàn ước 6 tháng đầu năm 2022 đạt và vượt dự toán tính, thành phố giao. Một số khoản thu trong cân đối (trừ tiền sử dụng đất) đạt trên 50% dự toán tính và thành phố giao như thu doanh nghiệp nhà nước địa phương, thu cấp quyền khai thác khoáng sản, thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, thuế thu nhập cá nhân, các loại phí lệ phí. Các yếu tố ảnh hưởng đến thu ngân sách là do

tình hình kinh tế - xã hội đã có dấu hiệu phục hồi. Tuy nhiên, giá xăng dầu, nguyên nhiên vật liệu tăng cao ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân. Hoạt động chuyển nhượng bất động sản đầu năm 2022 sôi động nên làm tăng thuế thu nhập cá nhân... qua đó ảnh hưởng đến kết quả thu NSNN 6 tháng đầu năm 2022.

Công tác điều hành chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm thành phố đảm bảo chặt chẽ theo đúng dự toán được phê duyệt. Trên cơ sở tiến độ thu ngân sách thực hiện với các giải pháp điều hành linh hoạt, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách theo đúng dự toán phân bổ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chấp hành đúng các chế độ chính sách quy định. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tận dụng tốt các cơ hội thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách, triệt để tiết kiệm chi NSNN.

2. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

1. Tồn tại, hạn chế:

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là:

- Cơ cấu thu ngân sách địa phương phụ thuộc chủ yếu vào một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, khu nghỉ dưỡng, khai thác khoáng sản do gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Việc huy động nguồn lực của khu vực tư nhân cho việc đầu tư các cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu còn thấp; công tác quản lý, khai thác một số nguồn thu từ hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, chuyển nhượng bất động sản còn chưa triệt để; kỷ luật, kỷ cương tài chính có nơi chưa nghiêm. Một số khoản thu chưa đạt 50% dự toán giao như thu thuế công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, lệ phí trước bạ, thu khác.... Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách thành phố quản lý đạt 43,7% so với kế hoạch.

- Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thu, chi NSNN; công tác dự báo, nắm bắt tình hình còn hạn chế, nên chưa chủ động giải quyết, khắc phục kịp thời những khó khăn, vướng mắc, các vấn đề phức tạp phát sinh của ngành, địa phương, đơn vị; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu, chi NSNN chưa thường xuyên; công tác phối hợp của một số cơ quan, đơn vị có lúc, có nơi chưa được chặt chẽ làm ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý thu, chi ngân sách.

2. Nguyên nhân:

- Năm 2022, những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cùng với việc triển khai thực hiện một số chính sách để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh đã làm giảm nguồn thu ngân sách và ảnh hưởng đến việc thực hiện một số đề án, dự án, giải pháp thu ngân sách, cũng như gia tăng nợ đọng thuế...

- Giá xăng dầu, nguyên nhiên vật liệu tăng cao... làm ảnh hưởng hầu hết đến các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội và ảnh hưởng đến công tác thực hiện nhiệm vụ NSNN.

- Việc triển khai quy chế phối hợp trong công tác chống thất thu và phòng chống các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thuế với các ngành liên quan còn gặp nhiều khó khăn, thiếu sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai.

3. Những giải pháp chủ yếu điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2022:

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các địa phương, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau đây:

Thứ nhất, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN năm 2022 do cấp có thẩm quyền quyết định, để có nguồn đáp ứng các nhiệm vụ chi theo dự toán và xử lý các nhiệm vụ phát sinh. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thu ngân sách, tăng cường công tác phân tích, dự báo, đánh giá nguồn thu, đặc biệt phân tích cụ thể nguyên nhân tác động làm tăng, giảm nguồn thu theo từng địa bàn, lĩnh vực thu, từng khoản thu, sắc thuế để kịp thời chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2022.

Thứ hai, đẩy mạnh tiến độ các dự án đầu tư để thu ngân sách các dự án theo kế hoạch. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương giải quyết vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn. Tổ chức tuyên truyền, đối thoại, vận động các hộ dân chấp hành quyết định thu hồi đất đảm bảo tiến độ thời gian đề ra, trước mắt tập trung giải quyết các công trình trọng điểm và các dự án hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất trên địa bàn.

Đẩy nhanh tiến độ trong việc xác định giá đất cụ thể, xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là đối với các khu đất đấu giá thuộc đô thị, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có khả năng sinh lời và có lợi thế đặc biệt; triển khai kịp thời công tác sắp xếp, xử lý tài sản, đấu giá tài sản trên đất gắn liền với đất theo quy định của Luật đầu tư công, Nghị định số 167/NĐ-CP để thực hiện các dự án có liên quan đến tài sản công. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quy chủ đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo quỹ đất hợp lý để đấu giá tăng nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng.

Thứ ba, Chi cục thuế khu vực Đồng Hới - Quảng Ninh, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan như Kho bạc Nhà nước để thực hiện tốt công tác khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với các đơn vị xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước, khấu trừ tiền nợ thuế thông qua thành toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản và với các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại để thu nợ đọng tiền thuế thông qua biện pháp cưỡng chế trích tài khoản.... Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14, Luật số 38 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xoá tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN, đảm bảo xử lý tối đa số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt không còn khả năng nộp NSNN. Tăng cường kiểm tra việc kê khai, quyết toán thuế, triển khai công tác kiểm tra rà soát và biện pháp để chống thất thu NSNN, đôn đốc thu hồi các khoản nợ đọng thuế vào NSNN. Tích cực tuyên truyền, phổ biến, giải thích các quy định pháp luật về nợ thuế cho người nộp thuế để nâng cao

tính tuân thủ, khuyến khích tự nguyện, tự giác của người nộp thuế trong việc thực hiện các quy định nộp thuế.

Thứ tư, tiếp tục siết chặt kỷ luật tài chính - NSNN; tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế và phát triển nguồn thu trong điều kiện khó khăn. Quản lý chặt chẽ các khoản chi NSNN, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên. Giãn, hoãn các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, dành nguồn để thực hiện những nhiệm vụ chi cấp bách, bổ sung nguồn lực cho đầu tư phát triển và đảm bảo kinh phí phòng chống dịch Covid-19.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Đối với các dự án đã có khối lượng, yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết để giải ngân vốn ngay, đẩy nhanh các thủ tục liên quan để triển khai các dự án hạ tầng tạo nguồn quỹ đất. Kiên quyết điều chuyển vốn tại các dự án chậm tiến độ sang các dự án có khả năng giải ngân vốn tốt hơn. Gắn trách nhiệm của các chủ đầu tư với tiến độ triển khai và giải ngân vốn tại các dự án và xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp. Thúc đẩy giải ngân đi đôi với đảm bảo chất lượng công trình, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Thứ năm, tăng cường công tác quản lý thị trường, giá cả. Tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương quản lý giá theo có chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước đối với các mặt hàng quan trọng, thiết yếu phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2022. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giá. Công khai thông tin về giá, điều hành giá để tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Thứ sáu, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện có hiệu quả Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật phòng chống tham nhũng. Tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với các công trình, dự án có sử dụng vốn NSNN, các khoản đóng góp của nhân dân nhằm góp phần ngăn chặn tiêu cực, đảm bảo sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước và các khoản đóng góp của nhân dân trong sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Trên đây là tình hình thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm 2022 và những giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới./.

Nơi nhận:

- HĐND TP;
- UBND TP;
- Các đại biểu HĐND TP;
- Phòng Tài chính - KH;
- Lưu VP HĐND-UBND TP;

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



HOÀNG NGỌC ĐAN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

(Phụ lục kèm theo Báo cáo số 189/BC-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

DVT: Triệu đồng

STT	Khoản thu	TH 6 tháng năm 2021	Dự toán tỉnh giao 2022	Dự toán tp giao năm 2022	Thực hiện 6 tháng năm 2022	So sánh TH 2022/TH2021	So sánh TH2022/DT TP	So sánh TH2022/DT Tỉnh
A	THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN	1.014.562	1.818.800	1.822.344	2.602.314	256,5	142,8	143,1
	(Thu trong cân đối (trừ tiền sử dụng đất)	224.475	339.800	343.344	181.329	80,8	52,8	53,4
I	TỔNG THU CÂN ĐỐI	1.014.562	1.818.800	1.822.344	2.602.314	256,5	142,8	143,1
1	THU DNNN ĐỊA PHƯƠNG	5.903	5.500	5.500	4.108	69,6	74,7	74,7
2	THU THUẾ CTN DV NQD	35.582	73.000	75.000	35.532	99,9	47,4	48,7
3	THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT	790.086	1.479.000	1.479.000	2.420.986	306,4	163,7	163,7
4	THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP	1.976	4.800	4.853	1.805	91,4	37,2	37,6
5	THU CQKTK sản	302	1.800	1.800	1.761	583,6	97,8	97,8
6	LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ	79.315	157.000	157.000	69.775	88,0	44,4	44,4
7	THU TIỀN THUẾ MẶT ĐẤT, MẶT NƯỚC	39.058	12.500	12.931	10.076	25,8	77,9	80,6
8	THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN	45.387	61.000	61.000	44.968	99,1	73,7	73,7
9	CÁC LOẠI PHÍ VÀ LỆ PHÍ	7.771	8.200	9.200	6.672	85,9	72,5	81,4
10	THU TẠI XÃ	2.550	1.800	1.860	181	7,1	9,7	10,1
11	THU KHÁC NGÂN SÁCH	6.633	13.600	13.600	6.451	97,3	47,4	47,4
12	THU CÓ TỨC VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ		600	600			0,0	0,0

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI**

Phụ lục số 02

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ƯỚC THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ 6 THÁNG NĂM 2022

(Phụ lục kèm theo Báo cáo số 130 /BC-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị: 1000 đồng

TT	Nội dung	Dự toán 2022	Ước thực hiện 6 tháng năm 2022	So sánh TH 6 tháng 2022/DT2022
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH TP (A+B+C)	1 483 543 901	681 282 803	45,92
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	866 789 416	429 501 590	49,55
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	358 691 000	156 830 198	43,72
1	Nguồn vốn trong nước (nguồn vốn NS tỉnh cấp)	21 026 000	9 777 090	46,50
2	Nguồn quỹ đất	337 665 000	147 053 108	43,55
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	490 680 365	264 833 270	53,97
1	CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ	91 858 284	50 371 105	54,84
2	CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO	234 915 765	129 673 502	55,20
3	CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ	28 511 000	15 224 874	53,40
4	SỰ NGHIỆP TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG	5 557 000	2 884 640	51,91
5	CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA THÔNG TIN, THỂ DỤC THỂ THAO	8 098 896	6 099 808	75,32
6	SỰ NGHIỆP PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH	1 662 592	864 548	52,00
7	CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI	29 214 324	19 573 597	67,00
8	CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	51 497 932	27 345 261	53,10
9	CHI QUỐC PHÒNG, AN NINH ĐỊA PHƯƠNG	7 400 314	4 123 578	55,72
10	CHI KHÁC NGÂN SÁCH	13 260 260	8 672 358	65,40
11	TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN	18 704 000		0,00
III	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	17 418 051	7 838 123	45,00
B	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG	36 863 965	36 863 965	100,00
1	Chi bổ sung cân đối	36 863 965	36 863 965	100,00
C	CHI NGOÀI DỰ TOÁN	579 890 520	214 917 248	37,06
1	Tình bổ sung có mục tiêu	37 179 335	37 179 335	100,00
2	Chi từ nguồn chuyển nguồn 2021 sang năm 2022	542 711 185	177 737 913	32,75

